

*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ CÔNG THƯƠNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 11 đến ngày tháng 12 tháng 8 năm 2020 tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, số 291 Cách Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh với 240 đại biểu. Đại hội đã thảo luận, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020 và các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2020 - 2025 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội:

1. Về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020

Đại hội khẳng định:

Đảng bộ Khối tuy mới thành lập nhưng đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Khối không có chính quyền cùng cấp, phát huy vai trò là hạt nhân chính trị tiếp tục lãnh đạo các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân và người lao động thực hiện các nội dung, chương trình, nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 do Đảng ủy Khối Công nghiệp và Đảng ủy Khối Thương mại đã đề ra, cụ thể:

Giai đoạn 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Công Thương, toàn Đảng bộ với sự đoàn kết, quyết tâm phấn đấu đã thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Các chỉ tiêu chủ yếu về doanh số, nộp ngân sách, lợi nhuận, đầu tư phát triển và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động đạt mức tăng trưởng khá, năm sau cao hơn năm trước; chương trình đào tạo tại các Trường thuộc Khối dần được đổi mới theo hướng tiếp cận với chất lượng đào tạo của

khu vực và quốc tế, số lượng sinh viên đến học ngày càng đông, sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm đạt tỉ lệ cao, các đề tài nghiên cứu đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát triển ngành và phục vụ đời sống xã hội. Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng công nhân lao động trong toàn đảng bộ nhìn chung ổn định, tuyệt đại bộ phận đồng tình với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, phấn khởi trước những thành tựu đạt được của đất nước, của Thành phố; tin tưởng vào sự thành công của công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo. Tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Trung ương 4 khóa XII một cách nghiêm túc, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên đã được cảnh báo, ngăn chặn, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào nền nếp, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân và người lao động nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Phong trào thi đua tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện sôi nổi hơn. Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát huy tốt vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình, chủ động phối hợp với chính quyền thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động, tham gia công tác xã hội.

Tuy nhiên, còn những hạn chế tồn tại như: Một số cấp ủy chưa chủ động phối hợp với hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc doanh nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp kịp thời để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Khả năng gắn kết giữa các đơn vị trong khối để thực hiện các hoạt động, các phong trào chung có lúc, có nơi chưa thật chặt chẽ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và học tập, quán triệt nghị quyết ở một số đơn vị chưa tốt, hiệu quả chưa cao. Nội dung sinh hoạt chi bộ chưa đổi mới, chất lượng chưa cao, việc đấu tranh tự phê bình và phê bình chưa thẳng thắn. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và ủy ban kiểm tra cơ sở có mặt còn hạn chế, chưa thực sự quan tâm kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Vai trò của các đoàn thể ở cơ sở chưa được phát huy đầy đủ. Năng lực của một số cán bộ làm công tác đoàn thể chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nguyên nhân của những khuyết điểm: Tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, phức tạp gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; quy mô, trình độ công nghệ của doanh nghiệp chưa cao, việc tái cơ cấu doanh nghiệp thực hiện chậm, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Vai trò cấp ủy Đảng ở một số doanh nghiệp chưa được phát huy đầy đủ; trình độ, năng lực của một số đồng chí

cấp ủy, bí thư cấp ủy hạn chế, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu không cao, chưa tập trung đúng mức đối với công tác xây dựng Đảng. Công tác lãnh đạo tổ chức đoàn thể quần chúng dù có những hoạt động thiết thực, hiệu quả nhưng chưa tạo thành phong trào rộng rãi. Vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên ở một số doanh nghiệp chưa đi vào chiều sâu.

Bài học kinh nghiệm

Một là, Trong quá trình lãnh đạo phải bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với mô hình Đảng bộ Khối, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các mặt theo quy định của Trung ương và Thành ủy; thực hiện tốt mối quan hệ giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, giữa cấp ủy với các tổ chức đoàn thể; gắn công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể vững mạnh.

Hai là, trong lãnh đạo sản xuất kinh doanh phải xây dựng định hướng phát triển chiến lược, nắm bắt và tận dụng thời cơ để đầu tư theo hướng khai thác lợi thế so sánh. Phát huy hiệu quả thực hiện Quy chế phối hợp lãnh đạo giữa Đảng ủy Khối với các đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty để lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác cán bộ trong điều kiện không có chính quyền cùng cấp.

Ba là, Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt nội dung các nghị quyết của Đảng phải được thực hiện phù hợp với đặc điểm, điều kiện của mỗi loại hình tổ chức cơ sở đảng, đề cao ý thức tự nghiên cứu của cán bộ, đảng viên; cán bộ, đảng viên phải tự giác rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, thực sự gắn bó mật thiết với quần chúng, người lao động; bố trí, bổ nhiệm cán bộ đúng tiêu chuẩn, yêu cầu.

Bốn là, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời vi phạm các quy định của Đảng; xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời các sai phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, ổn định trong Đảng bộ.

Năm là, luôn quan tâm xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên vững mạnh chính là xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở phải được quan tâm đúng mức, thực hiện dân chủ thực sự qua đó tạo mối quan hệ giữa cấp ủy với hội đồng quản trị, lãnh đạo doanh nghiệp và ban chấp hành các đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và người lao động, đây là

yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định sự phát triển bền vững của đơn vị, doanh nghiệp.

2. Về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2020 - 2025, Đại hội nhất trí

2.1. Mục tiêu tổng quát giai đoạn 2020 - 2025

Xây dựng Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát triển nguồn nhân lực, tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với bảo vệ môi trường, sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; phát huy dân chủ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

2.2. Các chỉ tiêu chủ yếu

- **100%** các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
- **95%** doanh nghiệp hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch hàng năm.
- **100%** doanh nghiệp trong khối nộp ngân sách Nhà nước đúng quy định.
- Lợi nhuận hàng năm của các doanh nghiệp tăng bình quân từ **6%** trở lên.
- Thu nhập bình quân trên đầu người hàng năm tăng từ **6%** trở lên.
- **100%** các trường hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm. Tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp đúng hạn đạt **70%** trở lên.
- 100% các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối có chương trình cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tương đương với cải cách hành chính và Chính quyền điện tử ở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Phần đầu hàng năm **100%** tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước, chất lượng ngày càng cao hơn.
- Phần đầu hàng năm **100%** đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
- **95%** bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên.
- **100%** bí thư, phó bí thư cấp ủy, chi bộ và các đồng chí phụ trách các mảng công tác được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng.

- **100%** đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của đảng.
- Trong nhiệm kỳ phát triển **1.000 đảng viên** trở lên.
- Hàng năm tổ chức Công đoàn Khối, Đoàn Thanh niên Khối đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

2.3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

2.3.1. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị

- *Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ*

Tích cực tham gia thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và ngành Công Thương. Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh với tốc độ tăng trưởng nhanh, hiệu quả cao và bền vững; các doanh nghiệp tiếp tục phát huy thế mạnh để có định hướng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, bền vững, hoàn thiện cơ chế quản lý, xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao. Tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển cơ sở sản xuất, kinh doanh, chuyên dịch cơ cấu sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Mở rộng thị trường ngoài nước, kết hợp xây dựng và phát triển hệ thống phân phối trên thị trường nội địa, chú ý xây dựng thương hiệu hàng hóa, dịch vụ chủ lực và thương hiệu doanh nghiệp.

- *Lãnh đạo hoạt động các cơ quan hành chính, sự nghiệp*

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và năng lực chuyên môn của cán bộ công chức, thực hiện tốt chức trách được giao. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, thực hiện tốt công tác tuyển sinh hàng năm, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập. Tăng cường liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, trường đào tạo, viện nghiên cứu trong Đảng bộ Khối nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chất lượng nghiên cứu khoa học phục vụ cho phát triển của doanh nghiệp, tạo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

2.3.2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác xây dựng Đảng

- *Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:* Tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, hành vi nói, viết và làm trái với

đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- *Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên*: Tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa X, về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác qui hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật. Làm tốt công tác kết nạp đảng, giáo dục, rèn luyện phân công đảng viên, quản lý và kiểm tra đảng viên, thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tổ chức cơ sở đảng phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đề cao nguyên tắc tự phê bình và phê bình, thực hiện sinh hoạt đảng có nền nếp, đúng quy định với nội dung và hình thức được đổi mới thiết thực, hiệu quả theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW, Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

- *Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí*: Kịp thời phổ biến, quán triệt, hướng dẫn các quy định của Đảng về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Chỉ đạo xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hàng năm và toàn khóa. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể; tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và thực hiện giám sát theo chuyên đề. Thực hiện tốt Quy định 1374 của Thành ủy, phát huy dân chủ cơ sở làm nòng cốt cho đấu tranh phòng ngừa vi phạm; coi trọng kênh thông tin từ quần chúng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, để thực hiện giám sát, phát hiện và kiên quyết xử lý các sai phạm theo quy định. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm. Tổ chức kiểm tra, giám sát tại các đơn vị có nhiều dư luận tiêu cực, có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- *Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII*: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện các giải pháp pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân; đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Trong công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm phải bám sát các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định của Đảng và bổ sung các giải pháp thực hiện phù hợp.

- *Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:* Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong Đảng bộ theo phương châm "học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên"; phấn đấu có nhiều điển hình noi gương. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch, xây dựng các tiêu chí "làm theo" tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật cụ thể, thiết thực, ngắn gọn, dễ nhớ, gắn với nhiệm vụ của mình. Quan tâm nội dung biểu dương các điển hình; thông tin, lan tỏa các điển hình tiên tiến.

- *Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở:* Đẩy mạnh tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động trong Khối phát huy tinh thần làm chủ tập thể, tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh.

- *Lãnh đạo tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên Khối:* Tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể; tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể hoạt động và tham gia xây dựng Đảng; chú trọng tạo nguồn quy hoạch cán bộ, phát triển đoàn viên, phát hiện các nhân tố tích cực để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp vượt chỉ tiêu đề ra. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc và tổ chức Đoàn thanh niên xuất sắc.

3. Công trình thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện chương trình chung tay hướng về Biển Đảo, cùng chia sẻ những khó khăn gian khổ với những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. **Đại hội thống nhất** trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 hỗ trợ xây dựng **Câu lạc bộ Thủy thủ** của Hải đội tàu chiến đấu 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân tại xã An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; với tổng kinh phí dự kiến: 1.600.000.000 đồng (*một tỷ sáu trăm triệu đồng*).

II. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối giai đoạn 2015 - 2020. Từ kinh nghiệm trên, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh khóa I nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.

III. Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của đảng bộ, chi bộ cơ sở đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo

Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh khóa I nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

IV. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh khóa I nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 27 đồng chí, bầu đồng chí Trần Xuân Điền làm Bí thư Đảng ủy Khối và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI gồm 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh khóa I nhiệm kỳ 2020 - 2025 hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các ban Thành ủy có liên quan để quyết định chuẩn y theo qui định.

V. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh khóa I nhiệm kỳ 2020 - 2025 căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn Đảng bộ, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh khóa I nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI.

**ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ CÔNG THƯƠNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2020 - 2025**